

**HƯỚNG DẪN**  
**tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo**

-----

Thực hiện Công văn số 287-CV/TU, ngày 15-9-2021 của Thường trực Tỉnh ủy "về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

**2. Yêu cầu**

Công tác tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm từng địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

**II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

**1. Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.** Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

**2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.** Nhất là các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 14-8-2003 về công tác dân tộc; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 về công tác tôn giáo); Luật Tín